

# HƯNG HÀ Phấn đấu một mùa tuyển quân thắng lợi

Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác tuyển quân, huyện Hưng Hà đang thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm an toàn, chất lượng.



Thanh niên Hưng Hà tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Là một trong những xã nhiều năm liên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trong đợt khám tuyển vừa qua, xã Minh Khai có 33 nam thanh niên tham gia khám tuyển, đạt 91,6%, trong đó 25 nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ. Ông Phạm Văn Ảnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác đến từng gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện NVQS để thăm hỏi, động viên, nắm bắt cơ thể hoàn cảnh để tuyên truyền, vận động. Đối với những gia đình có thanh niên vàng nhà, chúng tôi động viên gia đình gọi thanh niên về khám tuyển theo đúng quy định. Hiện nay xã tiếp tục quản lý chặt chẽ nam thanh niên trúng tuyển, thường xuyên tuyên truyền, động viên chuẩn bị sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ.

Đảm bảo sức khỏe loại 2; 138 thanh niên đạt sức khỏe loại 3). Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp với các ngành và địa phương động viên các gia đình có nam thanh niên trong diện khám tuyển tiếp tục khám bù, khám vét nhằm bảo đảm đủ số lượng, chất lượng quân giao.

Năm 2022, huyện Hưng Hà được giao chỉ tiêu tuyển chọn 380 công dân thực hiện NVQS. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đa phần thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với những biện pháp đồng bộ, quyết liệt, Hưng Hà quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu giao quân. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện cho biết: Với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", chúng tôi chỉ đạo các địa phương coi trọng công tác xét duyệt tiêu chuẩn, bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức; giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở; chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi nhập ngũ; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường bám nắm, động viên thanh niên trúng tuyển; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình và công dân trúng tuyển yên tâm tự tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, viết tiếp truyền thống "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người".

THANH THỦY

Mọi năm, vào thời điểm này các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh sản xuất, các nhà phân phối, đại lý sẽ chủ động đặt hàng và chuẩn bị dự trữ hàng hóa với số lượng lớn. Thế nhưng năm nay do dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, sức tiêu thụ của thị trường giảm nên nhiều đại lý, cửa hàng e dè khi đặt mua hàng hóa phục vụ thị trường tết. Bà Vũ Thị Lê, chủ cửa hàng tự chọn Hoàng Long, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) cho biết: Các mặt hàng như bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát và cả các mặt hàng thiết yếu hiện nay tiêu thụ rất chậm, một phần do dịch Covid-19 khiến người dân hạn chế đi lại mua sắm, một phần do giá cả hàng hóa tăng cao 15 - 20% so với trước đó. Chúng tôi không dám đặt hàng nhiều vì bán được ít và sợ phải đóng cửa khi có dịch xảy ra tại địa phương. Dịp tết năm nay, lượng hàng hóa nhập về chỉ bằng 50% so với mọi năm. Còn bà Trần Thị Hà, chủ cửa hàng tự chọn Hà Hoạt, thị trấn Tiên Hải chia sẻ: Là điểm bán hàng Việt do Sở Công Thương lựa chọn tổ chức nên mặc dù gặp khó khăn nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì nhập đủ hàng hóa thiết yếu bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý phục vụ nhân dân. Để kích cầu tiêu dùng, cửa hàng phối hợp với các nhà cung cấp, nhà sản xuất tổ chức các đợt bán hàng khuyến mại như giảm giá, tặng quà tri ân khách hàng trong dịp tết này.

Đạo qua một vòng thị trường, cảm nhận của chúng tôi là tuy số lượng hàng hóa dự trữ phục vụ tết của các đại lý, cửa hàng không nhiều nhưng rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Bên cạnh hàng thiết yếu, các mặt hàng điện tử như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, điện trang trí... được bày bán nhiều, gồm cả sản phẩm trong nước và nước ngoài. Sự đa dạng hàng hóa giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn song cũng gây nhiều phân vân, lo ngại mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Ông Đặng Văn Thọ, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) chia sẻ: Thấy các siêu thị, đại lý quảng bá bán hàng khuyến mãi nên tôi quyết định đi sắm tết sớm. Khi vào tham quan và

# Giữ ổn định thị trường dịp cuối năm

Mất cân đối cung - cầu, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nỗi lo của người tiêu dùng dịp cuối năm. Hiểu được tâm lý đó, quyết tâm giữ cho thị trường ổn định, lực lượng quản lý thị trường Thái Bình đã vào cuộc với nhiều giải pháp thiết thực.

được nhân viên bán hàng tư vấn, tôi thấy sự bối rối chưa biết nên mua sản phẩm nào vì có quá nhiều loại và cũng không hiểu chất lượng hàng hóa có tốt như họ giới thiệu hay không. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Từ đầu tháng 11, Cục Quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các phòng, đội tập trung lực lượng tăng cường công tác quản lý, nắm địa bàn và kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Cục chỉ đạo toàn lực lượng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; trong đó, chú trọng kiểm tra các mặt hàng có sức tiêu thụ cao dịp cuối năm như thiết bị y tế phòng, chống dịch, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, quần áo, điện tử, xăng dầu... góp phần ổn định thị trường và bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng. Thời điểm này, song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng quản lý thị trường các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các doanh nghiệp, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và tham gia bán hàng và chỉ đạo các phòng, đội tập trung lực lượng tăng cường công tác quản lý, nắm địa bàn và kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Cục chỉ đạo toàn lực lượng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; trong đó, chú trọng kiểm tra các mặt hàng có sức tiêu thụ cao dịp cuối năm như thiết bị y tế phòng, chống dịch, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, quần áo, điện tử, xăng dầu... góp phần ổn định thị trường và bảo vệ

kinh doanh không có giấy đăng ký, không niêm yết giá, kinh doanh hàng nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn mác hàng hóa và các điều kiện sản xuất, kinh doanh... Từ nay đến tết Nguyên đán, Đội tăng cường kiểm tra và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Không riêng Đội Quản lý thị trường số 5, nhận thấy rõ nguy cơ tiềm ẩn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xảy ra dịp cuối năm, nhất là thời điểm gần tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tất cả các đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, quyết tâm giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp nhân dân chuẩn bị đón tết vui vẻ.

KHÁCH QUẢN



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu ngoại - mặt hàng dễ xảy ra buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

# CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH Kinh doanh hiệu quả

Với nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh các loại hình xổ số, vừa ích nước vừa lợi nhà, từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình đã nỗ lực vượt khó để kinh doanh hiệu quả, từ đó đóng góp tích cực nguồn thu vào ngân sách tỉnh, đồng thời góp phần giảm nhẹ gánh nặng chi trả nợ lãi, chi phí vận hành trên địa bàn.

Được thành lập năm 2009, trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy và hệ thống phòng, thành phố, đồng thời xây dựng mạng lưới đại lý bán vé nhằm phục vụ tốt nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, Công ty có 5 phòng chức năng, 8 phòng xổ số kiến thiết huyện, thành phố với tổng số 77 cán bộ, nhân viên; 1.300 đại lý cấp 1 và cấp 2 phủ khắp 260 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Công ty hiện phát hành 3 loại vé

phát hành cũng như các thông tin cần thiết về loại hình xổ số, kết quả mở thưởng, thực hiện thanh toán trả thưởng nhanh gọn cho khách hàng và đại lý; đồng thời, chú trọng sắp xếp cán bộ, nhân viên ở các phòng, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh phù hợp với năng lực, trình độ của từng người. Cùng với đó, ngay từ đầu năm Công ty phát động sâu rộng phong trào thi đua trong cán bộ, nhân viên theo tháng, quý, năm; thực hiện khoán phí vào lương, khoán kế hoạch doanh thu và chỉ tiêu nộp ngân sách cho các đơn vị; ký kết thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quyền lợi người lao động theo đúng luật; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa khuyến khích bằng vật chất và động viên bằng tinh thần, từ đó giúp người lao động yên tâm công tác, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, quảng cáo được Công ty đặc biệt chú trọng, qua đó đã tạo được lòng tin cho người tham gia mua vé xổ số góp phần tăng thu cho ngân sách. Ngoài ra Công ty còn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn tệ nạn lô đề; triệt phá các tụ điểm số lô, số đề trái pháp luật, từ đó từng bước xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, khoa học, hiệu quả.

Không chỉ tích cực triển khai nhiệm vụ kinh doanh, thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình còn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và ngành chuyên môn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là khuyến cáo "5K"

của Bộ Y tế. Là doanh nghiệp có số lượng đại lý lớn, tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng nên Công ty chủ động liên hệ, phối hợp với ngành chuyên môn và các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các đại lý được tiêm vắc-xin phòng Covid-19; đồng thời, trích kinh phí hỗ trợ các đại lý dụng dịch sát khuẩn tay và khẩu trang phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, Công ty siết chặt công tác phát hành, các vé số đều được phát hành trực tiếp tại phòng xổ số kiến thiết các huyện, thành phố; chỉ với các vé số còn tồn đọng phun khử khuẩn trước khi cho vào lưu trữ.

Với những giải pháp tích cực và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình luôn có doanh thu ổn định qua các năm, từ đó trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, UBND tỉnh. Đến hết tháng 10/2021, Công ty đạt doanh thu hơn 135 tỷ đồng, đạt 86,5% kế hoạch năm; nộp ngân sách hơn 34 tỷ đồng. Nguồn thu thuế từ xổ số kiến thiết đã góp phần xây dựng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh như: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Mầm non Bồ Xuyên, Trạm Y tế xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình)... Ngoài ra Công ty còn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội như ủng hộ 20 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, ủng hộ quỹ nhân đạo...



Cán bộ Phòng Xổ số kiến thiết thành phố Thái Bình giao vé xổ số cho các đại lý.

MINH HƯƠNG

# THÀNH PHỐ Thu ngân sách nhà nước vượt 15,1%

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Bình ước thực hiện gần 1.778 tỷ đồng, đạt 115,1% dự toán, bằng 85,7% so với năm 2020. Các sắc thuế đạt kết quả cao như: thuế ngoài quốc doanh 1.100 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán; thuế thu nhập 168 tỷ đồng, đạt 111,9% dự toán; thu tiền sử dụng đất 225 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; lệ phí trước bạ 105 tỷ đồng, đạt 95,5% dự toán. Thu từ xổ số kiến thiết 36,5 tỷ đồng, đạt 178,8% dự toán.

Để đạt được kết quả đó, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư và các đơn vị liên quan đã khai thác triệt để các nguồn thu; rà soát, đôn đốc các khoản thu phát sinh trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kê khai nộp thuế, truy thu số thuế còn nợ đọng của doanh nghiệp; triển khai công tác chống thất thu ngân sách. Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại thuế, phí, lệ phí; triển khai điều tra diện hộ, doanh thu đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; khai thác thu thuế từ lĩnh vực xây dựng cơ bản vững lại.

# 99,9% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng thời hạn

Năm 2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được UBND thành phố Thái Bình tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã hướng dẫn, tiếp nhận gần 20.900 hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng thời hạn đạt 99,9%.

Năm 2022, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai TTHC tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện; số hóa kết quả giải quyết TTHC cho đội ngũ cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đặc biệt tại xã, phường.

MINH NGUYỆT